

## บทที่ 1

### บทนำ



#### ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านเพื่อต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกในด้านต่าง ๆ โดยผ่านการสื่อสารที่ไร้พรมแดน เรียกว่า “ยุคกระแสโลกาภิวัตน์” ( Globalization ) เป็นผลทำให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโครงสร้างทางสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิเช่น การบริโภคนิยม การเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ นอกจากปัจจัย 4 แล้วเรื่องเพศยังเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด คุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลและบทบาทในเรื่องเพศ ดูแรนต์ ( Durant ) นักปราชญ์ชาวอเมริกันกล่าวว่า “เรื่องเพศเป็นเรื่องรองจากความหิว เป็นสัญชาตญาณที่รุนแรงที่สุดและเป็นปัญหาที่ใหญ่โตที่สุดด้วย” ( สุชาติ โสภประยูร และคนอื่น ๆ . 2521 : 4 ) พฤติกรรมในเรื่องเพศสัมพันธ์ ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้น มีคนส่วนน้อยที่ยอมรับความคิดเห็นในการที่จะให้มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้อย่างเสรี ( Bell. 1971 : 195 ) ถึงแม้ว่าตามธรรมชาติวัยรุ่นมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม จนกว่าบุคคลนั้น ๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความพร้อม และผ่านการสมรสแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางเพศมิให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ทุกสังคมได้กำหนดกรอบประเพณี ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ค่านิยมยกย่องพรหมจรรย์ ทั้งนี้ก็เพื่อการป้องกันการส่ำสอนทางเพศ ( Landis. 1970 : 357 ) และเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาอีกด้วย ( Goethals อ้างใน Henslin 1971 : 358 )

วัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่อยู่ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นวัยที่เข้าสู่ความเป็นหนุ่มสาว เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อความเจริญทางด้านอื่น ๆ เช่น อารมณ์หวั่นไหวง่าย เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน มีอุดมคติสูงสุด มักจะมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดี ดังนั้นถ้าหากมีความผิดหวัง หรือไม่ได้ดังที่ปรารถนาก็จะเสียใจมาก ไม่ค่อยเดินทางสายกลาง หรือถ้าจะรักจะรักสุดใจ ถ้าเกลียดก็จะเกลียดสุดใจเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องการให้เพื่อนยอมรับ รักเพื่อนต่างเพศ รักความเป็นอิสระ ต้องการความอบอุ่น (สุพัตรา สุภาพ. 2541 : 17 ) วัยรุ่นมีความต้องการทางเพศ เนื่องจากระยะนี้ต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายของวัยรุ่นกำลังทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะต่อมเพศที่ผลิตฮอร์โมนออกมา จึงทำให้วัยรุ่นพยายามหาทางออก เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ( สุริศา ฉายาลักษณ์. 2531 : 20 ) วัยรุ่นมีความสนใจอย่างจริงจังในทุกแง่มุมของเรื่องเพศ อยากรู้อยากทดลอง และขณะเดียวกันวัยรุ่นก็มีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะสืบพันธุ์หรือให้กำเนิดทารกได้ ส่วนทางด้านจิตใจก็มีความสนใจต่อเพศตรงข้าม อยากรู้คู่รักหรือแฟน มีความรู้สึกทางเพศหรือกามารมณ์รุนแรง ( สุชาติ โสภประยูร. ช่างแล้ว : 56 ) ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามาก โดยเฉพาะเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวระหว่างหนุ่มสาว ความใกล้ชิดสนิทสนม จนกระทั่งถึงการโอบกอดกันโดยเปิดเผยมากขึ้น จึงมีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสจะมากขึ้น ( วันทนีย์ วาสิกะสิน. 2527 : 27 ) วัยรุ่นส่วนมากจะขาดวุฒิ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม รวมถึงความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่ มี แต่มากระทำพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ คือ “การมีเพศสัมพันธ์” จึงเป็นภาระกระทำที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้

ถึงอย่างไรก็ตาม แม้การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสจะขัดต่อค่านิยมของสังคม หรือมีค่าเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมาเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส แต่ในอีกด้านหนึ่ง วัยรุ่นก็ยังได้รับข้อมูลว่าประสพการณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่ดีงาม และน่ากระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องหมายที่สำคัญที่สุด ในเรื่องความรักที่บุคคลพึงแสดงออกต่อบุคคลที่เรารักมากที่สุด ( Jorgensen 1986 : 266 )

สุริศา ฉายาลักษณ์ ( 2531 : 35 ) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ถ้าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส และเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น จะมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง

1. การสมรส
2. การทำแท้ง
3. การมีบุตรนอกสมรสหรือเป็นมารดานอกสมรส

สำหรับทางเลือกทั้ง 3 ทางนี้ การสมรสถือว่าเป็นโอกาสน้อยที่สุด และการทำแท้งถือเป็นทางเลือกที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับวัยรุ่น ทั้งนี้เพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน การตั้งครรภ์จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาจต้องออกจากโรงเรียนก็ทำให้เสียอนาคต และขาดโอกาสในการที่จะเลือกประกอบอาชีพที่ดีได้ บางครอบครัวมีความคาดหวังกับอนาคตของบุตรสาวไว้สูงมากก็ต้องผิดหวัง เสื่อมเสียชื่อเสียงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัวได้ นอกจากนี้การตั้งครรภ์โดยมารดาเป็นวัยรุ่นยังมีผลกระทบต่อเด็กที่เกิดมาอีกด้วย โดยมีการวิจัยพบว่า เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเสียเปรียบเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีอายุมากกว่า คือ ผลทางด้านอารมณ์และสังคมของแม่ที่มีต่อเด็ก มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสติปัญญา การพัฒนาอารมณ์และสังคม และเมื่อเด็กโตขึ้นผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กทั่วไป และมักมีปัญหาทางด้านความประพฤติ เช่น หนีออกจากบ้าน ทะเลาะวิวาท ขโมย สูบบุหรี่ ( สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2530 : 26 ) การตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่นยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเนื่องจากวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เมื่ออายุยังน้อยร่างกายยังไม่เสถียรสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้อย่างเพียงพอ โอกาสที่จะติดเชื้อต่าง ๆ มีมาก เช่น การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ครรภ์เป็นพิษ อาการโลหิตจาง มารดาที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายเป็น 5 เท่าของมารดาที่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี ( อมรา สุนทรธาดา. 2536 : 28 )

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาทางเลือกในการทำแท้งมีโอกาสนี้เป็นไปได้มากที่สุดจากการค้นคว้าพบว่าวัยรุ่นอเมริกาตั้งครรภ์นอกสมรสสูงถึง 114 คนต่อประชากรวัยรุ่น 1,000 คน จำนวนการตั้งครรภ์นอกสมรส 600,000 รายต่อปี และในจำนวนนี้มีการทำแท้ง 400,000 ราย ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ พบว่าร้อยละ 18 และร้อยละ 6 ของประชากรวัยรุ่นชายและหญิง มีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี ( อมรา สุนทรธาดา. อ้างแล้ว : 28 ) สำหรับการทำแท้งในประเทศไทยก็พบอยู่บ่อยครั้ง จากการรายงานพบว่าเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2537 ตำรวจกองปราบปรามและนายแพทย์อุทิศศิลป์ ศรีแสงนามรมช.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าทำการตรวจค้นโรงพยาบาลพัฒนเวช เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ พบแพทย์และพยาบาลกำลังทำแท้งเดือนให้กับหญิงสาวที่เข้ารับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังพบหญิงสาวจำนวน 7 คนกำลังรอการทำแท้ง มีห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการทำแท้ง พบซากทารกที่ถูกทำแท้งแล้วอยู่ในถุงพลาสติกสีดำ และจากการสอบถามหญิงที่มารับบริการผู้หนึ่งให้การว่าชื่อ นางสาวไก่อ่ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี สามิเป็นผู้พามาทำแท้ง ขณะนี้ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ค่าจ้างทำแท้ง 7,000 บาท หมอฉีดยาให้เข็มหนึ่งแล้วบอกว่าเพื่อทำให้เด็กที่อยู่ในท้องตาย แล้วให้คนนอนรอเพื่อจะฉีดยาเข็มที่ 2 ก่อนจะนำตัวเข้าห้องเพื่อคลอดเด็กออกมา ( วันเพ็ญ อัครสมิต. 2537 : 81-82 )

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของวัยรุ่น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาโรคที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองใน โรคแผลริมอ่อน โรคทริโคโมเนส โรคโมนิเลีย โรคเริม โรคหงอนไก่ และโรคซิฟิลิส ( ฌรงค์ ศิริทรัพย์. 2530 : 67-69 ) นอกจากนี้โรคที่ยังเป็นปัญหาสำคัญอีกโรคหนึ่งในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นั้นก็คือ โรคเอดส์ ( AIDS ) จากการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2534 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงจำนวน 658 คน พบว่าร้อยละ 11.3 เคยร่วมเพศกับคู่อุปการแล้ว ร้อยละ 26.7 ของนักเรียนชายเคยร่วมเพศกับโสเภณี ในจำนวนนี้เริ่มเที่ยวครั้งแรกระหว่างอายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.2 ( สุจิตรา แสงหิรัญ. 2538 : 25 ) จากการสรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ของกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการของภาครัฐและเอกชน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 มีผู้ป่วยเอดส์ 57,550 เพศชาย 47,730 คน เพศหญิง 9,820 คน ในจำนวนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 15,449 คน จากจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์พบว่าปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของ “เพศสัมพันธ์” มีจำนวนสูงถึง 46,580 คน คิดเป็นร้อยละ 80.94 ส่วนอายุของผู้ป่วยโรคเอดส์อายุระหว่าง 10-24 ปี มีจำนวน 8,517 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ( กองระบาดวิทยา สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2540 : 3-12 )

นอกจากนี้จากการรายงานของกองสงเคราะห์เด็กและบุตรวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ก็พบว่า มารดาประมาณร้อยละ 90 นำบุตรมาฝากเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์มีสาเหตุมาจากถูกสามีทอดทิ้ง เนื่องจากแอบได้เสียกับเพื่อนชาย เมื่อตั้งครรภ์เพื่อนชายก็ตีจากไป จึงไม่สามารถให้การอุปการะบุตรได้ บางคนยังอยู่ในวัยเรียน จึงไม่สามารถนำบุตรกลับไปให้ครอบครัวเลี้ยงดูแลได้ เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์กันโดย



ไม่ได้สมรส ( กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย. 2534 : 4 )

สำหรับในสังคมไทย ในอดีตจะถือเป็นอย่างมากในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ฝ่ายหญิงจะต้องมีความเป็นกุลสตรี รักนวลสงวนตัว รักษาพรหมจรรย์ ประกอบกับถ้าฝ่ายหญิงไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสกับชายอื่นแล้ว ปรากฏว่าเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา จะเกิดประจักษ์พยานชัดแจ้งในทันที และในขณะที่เดียวกันจะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากสังคม แต่ในทางตรงกันข้ามฝ่ายชายไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหาย ดังนั้นในการติดต่อทำความรู้จักกับเพศตรงข้ามในอดีต บิดามารดาจึงมีส่วนเป็นอย่างมากในการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ฝ่ายหญิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายตามลำพัง ฝ่ายหญิงจึงไม่ได้ออกนอกบ้านตามลำพัง และไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบใคร หรือแม้แต่กรณีไปเที่ยวพาราณสีกับผู้ชายคนใดก่อน เพราะถือว่าเป็นเรื่องเสียเกียรติอย่างร้ายแรง น่าอับอาย และเป็นที่ติฉินนินทาของผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโอกาสที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสจึงมีน้อยมาก แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามลำดับ จนถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้นำเอาความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ เป็นผลให้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้วัฒนธรรมตะวันตกหลาย ๆ ประการ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ความคิดแบบเสรีนิยม ซึ่งสนับสนุนเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ชายและหญิงมีโอกาสในการได้รับการศึกษาสูงขึ้นเท่า ๆ กัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศของชายและหญิงมีพอ ๆ กัน จากระบบการเรียนแบบสหศึกษา ทำให้ชายและหญิงได้มีโอกาสคบหาสมาคมกันมากขึ้น มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้น หรืออาจพูดง่าย ๆ ก็คือ มีสิทธิ์เสรีภาพในการคบเพื่อนต่างเพศมากขึ้น และเปิดโอกาสในการเลือกคู่ครองมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ประกอบกับมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาก ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ ทีวี สถานะเรียมย์ รวมตลอดถึงสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้มีการควบคุมดูแลทางขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนี้ เมื่อผนวกรวมกับความอ่อนแอไร้เดียงสาและขาดประสบการณ์อาจทำให้พวกวัยรุ่นมีความตึกคะนอง อยากรู้ อยากเห็น และขาดความยับยั้งชั่งใจ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความปรารถนาธรรมชาติจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสในขณะที่ยังไม่พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

การศึกษาถึงพฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถบอกถึงแนวโน้มในอนาคตอันใกล้นี้ได้ ผู้วิจัยเห็นว่าวัยรุ่นมีความสำคัญมากจึงได้เลือกที่จะศึกษากลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตมีโอกาสมิเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากขึ้นด้วย

ปัจจุบันได้มีการสำรวจมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโพลในหัวข้อ “นักเรียน/นักศึกษาคิดอย่างไร กรณีการขายตัว” พบว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขายตัว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนมีมากกว่า นักศึกษาผู้หนึ่งได้ให้ข้อมูลว่าตนเองทราบจากเพื่อนที่ขายตัว พบว่าคนเหล่านี้เริ่มเสียตัวครั้งแรกตั้งแต่มัธยม เหตุผลส่วนใหญ่ของการขายตัวเนื่องมาจากความต้องการเงินเป็นอันดับแรก รองลงมาคือรักสนุก ใจแตก และสุดท้ายคือต้องการประจบพ่อ แม่ ( มติชน. 2540 : 23 ) สถาบันวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเทอร์เน็ตโพลได้ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิง ทำการสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมและการป้องกันโรคในการมีเพศสัมพันธ์ กรณีศึกษานักเรียน นักศึกษาชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วในเขต กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,789 คน ร้อยละ 50.7 อายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 26.3 อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 72.1 ของผู้ให้ข้อมูลการสำรวจมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการมีเพศสัมพันธ์กับคูรักรโดยยังไม่ได้แต่งงาน และร้อยละ 46.2 ระบุว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสถาบัน ( ข่าวสด. 2540 : 10 ) สวนดุสิตโพลได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของ “ผู้ชาย” ที่เคย “รับรู้” หรือ “เกี่ยวพัน” กับ “นักเรียน/นักศึกษายขายตัว” โดยสำรวจจากจำนวน 1,140 คน พบว่าอันดับ 1 ระดับ ปวช. ปวส. ร้อยละ 30.02 อันดับ 2 ระดับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ร้อยละ 24.66 อันดับ 3 ระดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 30.02 ( เดลินิวส์. 2540 : 18 )

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปพฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของวัยรุ่นนั้นจะนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจและกึ่งบลงด้วยการทำแท้ง ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหานักเรียน/นักศึกษายขายตัว อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาปลายทางเหตุ เราสามารถหาทางป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าหากเราเข้าใจพฤติกรรมหรือแนวโน้มในการประกอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อน

การสมรสของวัยรุ่น อันได้แก่ ทักษะคิด ความคิดเห็น หรือความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น จากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ดังนั้นสิ่งที่ควรแก้ไขก็คือต้องเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องนี้เนื่องจากวัยรุ่นนี้เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ และเป็นกำลังสำคัญในการจะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้า ถ้าหากวัยรุ่นนั้นสามารถเลือกทางเดินได้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งจะศึกษาทัศนคติของวัยรุ่น โดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทัศนคติว่ามีความสำคัญต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น เพราะว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของวัยรุ่นนั้นมักจะจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับความคิด ความเชื่อ กล่าวคือหากคิดอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็มักจะปฏิบัติไปตามนั้น ทัศนคติเป็นความรู้ที่นึกคิดซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่วัยรุ่นแต่ละคนจะมีความรู้ที่นึกคิดต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งในแง่ดีหรือแง่ไม่ดี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทัศนคติก็ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด หากเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ การปะทะสังสรรค์ของวัยรุ่นเองกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการรู้และทัศนคติจะมีความสำคัญต่อพฤติกรรม ผู้วิจัยเองจึงต้องการศึกษาความรู้และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ทราบทัศนคติ ความเชื่อในเรื่องเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

1. เพื่อทราบทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนและของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่แตกต่างกันตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพการพักอาศัย และประเภทของมหาวิทยาลัย กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัย

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ทศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัยว่ามีการยอมรับหรือไม่ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสในทางที่พึงประสงค์
2. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหอันเกิดจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัย
3. เพื่อทราบถึง แนวโน้มทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตในมหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องในระดับลึกยิ่งขึ้นไปอีก

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรที่จะทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเลือกศึกษานิสิต ปีการศึกษา 2540 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นตอน ( Multistage Random Sampling )
2. ผู้วิจัยจะศึกษาทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสกับตัวแปรที่แตกต่างกันคือ เพศ อายุ สถานภาพของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพการพักอาศัย และประเภทมหาวิทยาลัย
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
  - 3.1 ตัวแปรอิสระ
    - 3.1.1 เพศ หมายถึง เพศของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
      - 3.1.1.1 เพศชาย
      - 3.1.1.2 เพศหญิง



- 3.1.2 อายุ หมายถึง อายุเต็มของนิสิตเมื่อครบวันเกิดปีที่แล้ว ได้แก่
- 3.1.2.1 นิสิตอายุน้อยกว่า 20 ปี
  - 3.1.2.2 นิสิตอายุมากกว่า 20 ปี
- 3.1.3 สถานภาพของครอบครัวนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
- 3.1.3.1 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
  - 3.1.3.2 บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
- 3.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- 3.1.4.1 ระดับต่ำ ( มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน )
  - 3.1.4.2 ระดับกลาง ( มีรายได้ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาท ต่อเดือน )
  - 3.1.4.3 ระดับสูง ( มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน )
- 3.1.5 สภาพการพักอาศัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- 3.1.5.1 อยู่กับบิดามารดา
  - 3.1.5.2 ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา
- 3.1.6 ประเภทมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
- 3.1.6.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
  - 3.1.6.2 มหาวิทยาลัยเอกชน ( มหาวิทยาลัยศรีปทุม )
- 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
- ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส

### นิยามคำศัพท์เฉพาะ

1. วัยรุ่น หมายถึง นิสิตชายหรือหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2540

2. อายุ หมายถึง อายุเต็มของนิสิตเมื่อครบวันเกิดปีที่แล้ว
3. สถานภาพของครอบครัวนิสิต หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ของครอบครัวของนิสิตวัยรุ่น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
  - 3.1 บิดามารคาคอยดูด้วยกัน หมายถึง ครอบครัวที่มีบิดามารดา และบุตรอยู่ด้วยกัน
  - 3.2 บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หมายถึง ครอบครัวของนิสิตที่บิดามารดาไม่ได้อยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น บิดามารดาหย่าร้างกัน บิดามารดาแยกกันอยู่ บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม หรือบิดามารดาถึงแก่กรรมทั้งคู่
4. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง สภาพรายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่ได้รับจากการรายงานตามการรับรู้ของนิสิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  - 4.1 ระดับต่ำ หมายถึง ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
  - 4.2 ระดับกลาง หมายถึง ครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
  - 4.3 ระดับสูง หมายถึง ครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาทต่อเดือน
5. สภาพการพักอาศัย หมายถึง สถานที่ที่นิสิตพักอาศัยอยู่ในระหว่างที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - 5.1 พักอยู่กับบิดามารดา
  - 5.2 ไม่ได้พักอยู่กับบิดามารดา หมายถึง นิสิตพักอยู่กับญาติ เพื่อน หรืออยู่ตามลำพังคนเดียว
6. ประเภทของมหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ แบ่งเป็น 2 ประเภท
  - 6.1 มหาวิทยาลัยรัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  - 6.2 มหาวิทยาลัยเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

7. ทศนคติ ( Attitude ) หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลหนึ่ง ๆ มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ซึ่งทัศนคตินี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ยอมรับ ไม่ยอมรับ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ สนับสนุน คัดค้าน ตามความคิดเห็นของเขามีส่อสิ่งนั้น

8. การสมรส หมายถึง พฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ประกาศให้สังคมรับรู้ว่าจะชายและหญิงจะใช้ชีวิตร่วมกัน ฉันทสามิภริยา ตามแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หรือตามวิธีการทางกฎหมายก็ได้ เช่น พิธีมงคลสมรส การจดทะเบียนสมรส

9. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงมีพฤติกรรมใกล้ชิดสนิทสนมกัน เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งซึ่งทางด้านร่างกายจนถึงมีการร่วมเพศกันก่อนจะมีการสมรส

10. ทศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสในลักษณะเชิงบวก ( Positive ) ซึ่งได้แก่ การยอมรับ , ชอบ , พอใจ หรือสนับสนุนต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ส่วนลักษณะเชิงลบ ( Negative ) ได้แก่ การไม่ยอมรับ , การไม่ชอบ , ไม่พอใจ หรือคัดค้านต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส